



ประกาศโรงพยาบาลตราด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

ตามประกาศโรงพยาบาลตราด ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เลขที่ประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

๐๑

นางสาวแพรวพีไล

โพธิ์ทอง

๐๒

นางสาวนริศรา

สุดตา

๐๓

นางสาวกรกานต์

ไผ่ทอง

ข) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลาและสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วิธีการประเมิน	วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
<p>การประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบ ข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้</p> <p>๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป</p> <p>๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง</p> <p>- ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงินและบัญชีทั่วไป</p> <p>- ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนนทำยข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.</p> <p>- รายงานตัว ณ สถานที่สอบ</p> <p>เวลา ๐๘.๓๐ น.</p>	<p>ห้องประชุมกันเกรา ชั้น ๔</p> <p>อาคารเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>โรงพยาบาลตราด</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด</p>

วิธีการประเมิน	วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
<p>การประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้</p> <p>- ครามรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- ประเมินทดสอบทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์</p> <p>๓. ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง</p>	<p>วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.</p> <p>- รายงานตัว ณ สถานที่สอบ เวลา ๐๘.๓๐ น.</p> <p>วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.</p> <p>- รายงานตัว ณ สถานที่สอบ เวลา ๑๓.๐๐ น.</p>	<p>ห้องประชุมกันเกรา ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด</p> <p>ห้องประชุมกันเกรา ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด</p>

ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ต้องปฏิบัติดังนี้

๔.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๔.๒ ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวลา ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด

๔.๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๔.๕ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

โรงพยาบาลตราด จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ โรงพยาบาลตราด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวศุภวณี ทวีผล)

เลขานุการ

คณะกรรมการสับคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคลฯ